



ปี 2566 บจ. ไทย ผ่านการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ได้ด้วยคะแนนที่ดี หลังปรับเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2566 ของบจ. ไทย 782 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 81% อยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ แม้จะมีการปรับเกณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน แสดงให้เห็นว่า บจ.ไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สู่การยอมรับในระดับสากล

คุณมณี มณีแสง ผู้ช่วยผู้จัดการ-ด้านพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) เปิดเผยในการนำเสนอผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 66 ว่า บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ยังมีคะแนนเฉลี่ยสูงในระดับที่น่าพอใจ แม้ปีนี้ จะมีการปรับหลักเกณฑ์ที่มีรายละเอียดมากขึ้น ตามมาตรฐานสากลและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักเกณฑ์ จำนวน 172 ข้อ นอกจากนั้นมีการปรับวิธีการคำนวณคะแนน รวมถึงการให้น้ำหนักในแต่ละหมวดที่ประเมินใหม่ โดยจากการสำรวจ บจ. ทั้งหมด 782 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 81% ซึ่งตามเกณฑ์แล้ว ถือว่า อยู่ในระดับดีเลิศ แม้ว่าจะมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก 85% เมื่อปี 2565 (750 บริษัท) ก็ตาม

หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสำรวจในปี 2566 จะพบว่า ทุกหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 80% ขึ้นไป มี 2 หมวด ได้แก่ หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86% และ 84% ตามลำดับ ส่วนหมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 70% ได้แก่ หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75% และ 70% ตามลำดับ ซึ่งยังคงต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัทตามผลการสำรวจที่ได้รับในแต่ละระดับ ซึ่งมีการประกาศผลตามจำนวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ พบว่า มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 654 บริษัทที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 60% ขึ้นไป หรือระดับดีขึ้นไป โดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่ได้รับคะแนน 80% ขึ้นไปหรือระดับดีเลิศ จำนวน 405 บริษัท (52%) บริษัทที่ได้รับคะแนน 70-79 คะแนน หรือระดับดีมาก จำนวน 120 บริษัท (15%) และบริษัทที่ได้รับคะแนน 60-69 คะแนน หรือระดับดี จำนวน 129 บริษัท (17%)

ดร.กุลภัทรา สิริโรตม ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) กล่าวว่า “ปีนีถือเป็นอีกปีที่โครงการ CGR มีพัฒนาการด้านหลักเกณฑ์ที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์ใหม่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องและยั่งยืนได้ในระยะยาว ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ถึงแม้จะทำให้บริษัทต้องปรับตัวมาก แต่คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมก็นับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี” และเสริมว่า “Thai IOD จะสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนให้พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นการนำนโยบายไปปฏิบัติจริง และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามดังกล่าว โดย Thai IOD จะร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวให้กับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องต่อไป”

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจโดยมีบรรษัทภิบาลเป็นรากฐาน และตระหนักถึงประเด็นด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว ถือเป็นวาระสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD ได้ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 เป็นปีแรกที่ได้ยกระดับเกณฑ์ประเมิน CGR ใหม่ ซึ่งสะท้อนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ดังนั้นเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูล ESG เพื่อใช้ทบทวนและพัฒนาการดำเนินงาน ESG ตลอดจนผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูล ESG มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพัฒนาระบบ ESG Data Platform อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน”

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ CGR เพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

โทรศัพท์ 0-2955-1155 ต่อ 301 303-307 โทรสาร 02-955-1156-7

Email: cgr@thai-iod.com